

THAM LUẬN

Kinh nghiệm phát triển HTX trên địa bàn huyện Than Uyên giai đoạn 2020-2023 và các giải pháp chủ yếu để chỉ đạo củng cố, phát triển HTX hoạt động bền vững đến năm 2025

Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị!

Kính thưa các quý vị Đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được sự cho phép của Ban tổ chức tổ chức hội nghị tôi xin trình bày tham luận với nội dung “Kinh nghiệm phát triển HTX trên địa bàn huyện Than Uyên giai đoạn 2020-2023 và các giải pháp chủ yếu để chỉ đạo củng cố, phát triển HTX hoạt động bền vững đến năm 2025”.

Kính thưa Hội nghị!

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong công tác phát triển KTTT, HTX, hàng năm UBND huyện Than Uyên chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KTTT, HTX đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương; phối hợp với các sở ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể huyện triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về KTTT, nhất là Luật HTX năm 2012 và các văn bản của Chính phủ, bộ ngành có liên quan, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với KTTT.

Sự phát triển của khu vực KTTT, HTX dần trở thành động lực phát triển bền vững kinh tế - xã hội, trong giai đoạn vừa qua KTTT, HTX đã có những đổi mới, phát triển nhanh, nhiều mô hình mới hoạt động có hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt cho người lao động, góp phần làm giảm sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội; nâng cao số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài huyện; góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; tăng cường hệ thống chính trị ở địa phương, từng bước khẳng định vai trò của khu vực KTTT, HTX trong tổng thể chung của nền kinh tế huyện.

Các HTX hạn chế trong tổ chức và hoạt động đã được củng cố và thực hiện giải thể HTX yếu kém không đủ điều kiện hoạt động; tổng số HTX trên địa bàn huyện năm hết năm 2020 là 44 HTX, Trong những năm gần đây số lượng hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng về ngành nghề, quy mô; đã xuất hiện nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu

quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay số HTX trên địa bàn là 71 HTX, tăng 27 HTX¹. Các HTX thành lập mới đã tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật HTX; vốn điều lệ từng bước tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ của thành viên. Nhiều HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có lãi; chú trọng liên kết hợp tác giữa hợp tác xã với doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng gói bao bì, chỉ dẫn địa lý, xây dựng các chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm OCOP (hiện trên địa bàn huyện có 26 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023 với 05 sản phẩm), ...một số HTX tích cực tham gia vào chương trình xúc tiến thương mại, ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho HTX (HTX nông lâm thủy sản Hà Dũng, HTX Thanh Xuân, ...)

Để có được các kết quả trên UBND huyện Than Uyên xin nêu ra một số kinh nghiệm sau:

- *Thứ nhất:* Tập trung tuyên truyền cho người dân về nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa hiện đại, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, sản xuất sản phẩm với số lượng lớn, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học và xây dựng được thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- *Thứ hai:* Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ các HTX về thủ tục, hồ sơ để tiếp cận nhanh nhất các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực về khoa học công nghệ, tín dụng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến đầu tư.

- *Thứ ba:* Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về KTTT từ cấp huyện và cơ sở; trong đó chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

- *Thứ tư:* Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, hỗ trợ, tư vấn và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về KTTT; tăng cường giám sát của các cơ quan nhà nước về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

- *Thứ năm:* Tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực chất, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các loại hình, lĩnh vực của khu vực KTTT, từ đó có kế hoạch giải thể dứt điểm các HTX yếu kém, hoạt động hình thức hoặc lợi dụng thành lập mô hình HTX để hoạt động nhằm trục lợi cá nhân. Phát triển các mô hình chuỗi liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua

¹ Trong đó: HTX nông, lâm, ngư nghiệp là 35 chiếm 49,3%; HTX xây dựng: 07, chiếm 9,85%; HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 03, chiếm 4,22%; HTX thương mại, dịch vụ: 20, chiếm 28,2%; HTX vận tải: 04, chiếm 5,63%; HTX du lịch: 02 chiếm 2,8%.

các hợp đồng kinh tế. Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn. Thực hiện quy hoạch các vùng chuyên canh về trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, quy hoạch vùng an toàn dịch bệnh từ đó tạo ra nguồn hàng nông sản lớn, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- *Thứ sáu:* Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thị trường để hỗ trợ các mô hình HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Thực hiện việc rà soát, tập trung nguồn lực về một đầu mối, không bố trí dàn trải ở từng ngành, từng cấp quản lý nguồn vốn hỗ trợ HTX, tránh phân tán để có chính sách ưu tiên hỗ trợ có tập trung, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

- *Thứ bảy:* Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến quần chúng, hội viên các chủ trương, chính sách về KTTT, HTX.

- Không ngừng tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ tư vấn để hỗ trợ HTX ngày càng hiệu quả hơn; tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của các HTX và thành viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về HTX và các đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc của các HTX một cách nhanh nhất, tạo thuận lợi cho các HTX hoạt động, chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, đối ngoại để thu hút sự hỗ trợ về kinh nghiệm phát triển, tổ chức vận hành HTX trong điều kiện hội nhập.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể ở địa phương, trong thời gian tới UBND huyện Than Uyên và các HTX trên địa bàn cần tập trung vào các giải pháp sau đây.

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, kết hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chính hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX, nhất là những địa bàn khó khăn.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với KTTT trên cơ sở xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về KTTT tập trung, thống nhất trong công tác quản lý, điều hành; bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về KTTT, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của KTTT, HTX, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; phát hiện, xử lý

nghiêm các hành vi sai phạm cũng như kịp thời phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quá trình phát triển KTTT.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX gắn liền với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc, phát huy tinh thần tự chủ, tự nguyện, tự giác của các thành viên trong các tổ chức của KTTT; đẩy mạnh sự liên kết, liên hiệp giữa các tổ chức trong KTTT với nhau và với các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước để hỗ trợ nhau cùng phát triển hiệu quả.

4. Chủ động đẩy mạnh và làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến và quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, của tỉnh liên quan đến kinh tế tập thể, đa dạng về hình thức tuyên truyền, nội dung chất lượng, thiết thực “nói cho nhau nghe, để hiểu, để làm”. Tổ chức đối thoại thường xuyên với HTX theo lĩnh vực ngành nghề, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và hoạt động của HTX.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền, duy trì 100% xã, thị trấn trong huyện đều có HTX và phấn đấu các xã, thị trấn có chuỗi phát triển nông nghiệp do HTX làm đầu mối vào năm 2025, gắn với tiêu chí 13 về xây dựng nông thôn mới. Củng cố, nâng chất các HTX ở xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm sát sao và thực hiện đạt hiệu quả mô hình HTX nông nghiệp tham gia Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025”. Triển khai thực hiện việc đánh giá và xếp loại HTX theo Thông tư số 09/2017/BNNPTNN ngày 17/4/2017 của Bộ NN và PTNN.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm KTTT phát triển đúng định hướng, bền vững và có hiệu quả cao. Gắn với xây dựng chuỗi giá trị trong HTX, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tích cực tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh tổ chức, tìm đầu ra ổn định cho các HTX.

Cuối cùng, chúc quý vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!